



>> หลายๆ อย่าง เริ่มส่งสัญญาณออกมาในทางที่ดี ไม่ว่าจะเป็นเรื่องทิศทางราคาน้ำมันดิบ ที่ทั้งซาอุฯ กับรัสเซีย ที่เริ่มมีท่าทีว่าจะตกลงกันได้ หรือแม้แต่ทิศทางของ COVID-19 ทั้งไทยยุโรป และอเมริกา ที่ตัวเลขทั้งคนป่วย-คนตาย เริ่มจะนิ่ง จนดัชนีหุ้นดาวโจนส์ เริ่มกลับมาสดใส อีกรอบแล้วละ เขาเป็นว่าเจีเมิร์ขอให้ด้วันดีคืน...ขึ้นยาว ๆ กันไปนะละ ตอนนี้นบอกตรงๆ ว่า **เจีเมิร์ ลดพอร์ตเตรียมไว้รอหุ้นขาขึ้นมานานแล้วค่า**

>> แน่นนอนว่า ทันที่ที่ราคาน้ำมันดิบกลับมาเป็นขาขึ้นอีกครั้ง หุ้นที่จะเห็นผลในทางตรงมากที่สุดคือ PTT, PTTEP, PTTGC, TOP และ IRPC ซึ่งเรียกกันว่าหุ้นตระกูลป. นั่นแหละค่า แต่ถึงแม้ว่าราคาน้ำมันดิบจะกลับคืนมาแล้ว ก็อย่าเพิ่งดีใจไป...เจีเมิร์อยากขอเตือนแฟนๆ ของตระกูล ป. ให้ใจเอาไว้ล่วงหน้า เดือนว่าผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1/63 ที่จะประกาศออกมายังไม่สิ้นนะ สาเหตุก็เนื่องจากสารพัดความตกต่ำทั้งจากการขาดทุนสต็อกสินค้า...จากเรื่องสงครามราคาน้ำมันดิบ ราคาสินค้ากลุ่มปิโตรเคมีตกต่ำ

ขายน้ำมันเชื้อเพลิงไม่ได้ เพราะดีมานด์การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงลดลงทั่วโลก โอ๊ย... เขาเป็นว่า หลังจากการแจ้งผลการดำเนินงาน 1/63 ออกมา เจีเมิร์ฟันธง!!! เลยว่า **หุ้นตระกูลป. มีเจ็บแน่นอนค่า** แต่ถัใครจะเล่นสั้น หรือเล่นเอามันส์ ก็ยังทำได้นะขอแค่มีใจถึงก็ทำได้ทั้งนั้นแหละค่า

>> มาที่ GPSC น้องเล็กในหุ้นตระกูล ป. กันบ้าง...ช่วงนี้หุ้นกลุ่มตระกูล ป. กำลังวิ่งกันอย่างเมามันส์จะมีก็แต่ GPSC ที่ดูเหมือนว่าเพิ่งจะตื่นขึ้นมา เดินตามหุ้นรุ่นพี่ในบ้านตัว ป. แต่ไม่กี่วันนี้เองละ สาเหตุก็น่าจะมาจาก GPSC เป็นหุ้นสายโรงไฟฟ้า...แต่รายนี้ดีกว่าหุ้นตัวที่ ๆ ตรงที่ว่า ถ้าไม่มีสัญญาซื้อขายพลังงานล่วงหน้า ก็จะไม่มีการสร้างโรงงานขึ้นมารอแน่นอนนะ เพราะฉะนั้นการลงทุนของ GPSC จะปิดประตูเรื่องการขาดทุนไปได้ แล้วถ้าเอา GPSC ไปเทียบกับหุ้นโรงไฟฟ้าเหมือนกันอย่าง GULF และ BGRIM ก็ให้เห็นว่า GPSC ค่อนข้างจะเหมือนคดที่สัดใสมากกว่านะละอย่าง น้อยๆ ก็เรื่องของการเป็นหุ้นในตระกูล ป. นี่แหละค่า เขาเป็นว่าสำหรับเจี GPSC ถือว่าเป็นหุ้นมีอนาคตอีกตัวหนึ่งละ

>> มาทางน้องแบม BAM สาวสวย ที่พาแฟน ๆ หลายคนชวย...เพราะขึ้นไปติดดอยสูงที่ 35-36 บาท กันบ้างละ ตอนนีดูเหมือนว่าน้องแบมจะเริ่มตั้งหลักได้ และเท่าที่เจีเมิร์เฝ้าดู...ตอนนี้ราคาหุ้น เริ่มจะไต่ระดับขึ้นไปเรื่อยๆ จนใกล้ถึงจุดวัดใจ ที่จะได้รู้ว่า BAM จะยังมีอนาคตพอที่จะพาแฟนฯ ลงดอยได้หรือเปล่านั้น ..... จุดวัดใจที่ว่าของเจีเมิร์ คือ แนวด้าน 25 บาท ถ้าผ่านก็คงจะได้ไปต่อ... แต่ถ้าไม่ผ่านก็ต้องรอไปตอนกลางปีโน้นเลยเชียวนะละ แต่ว่าจากตรงนี้ไปถึง 25 บาท มันก็หลายเงินอยู่น้า เขาเป็นว่า BAM ตอนนีพอเล่นเก็งกำไรได้ ก็แล้วกันละ

>> ส่วนทางหุ้นลิสซิง ดูชื่อย่าง SAWAD กับ MTC เป็นไปอย่างที่เจีเมิร์เล่าเรื่อง หรือเปล่านั้นละค่า ...ไฉ่ๆ ก็เรื่องอะไรซะอีกแหละค่า ก็เรื่องที่ DSI เข้าไปยึดเอกสารเพื่อหาข้อมูลการเก็บดอกเบี้ยสูงเกินอัตราของ MTC นั่นแหละค่า ถ้าจะบอกว่าดี ก็ตรงทำให้มีคนตกใจขายหมูยกฟาร์ม มีคนได้ของถูกไปเพียบเลยนั่นแหละค่า ...ส่วนที่ดีก็เรื่องถือเป็นการตรวจสอบบริษัท เขาทำงานกันโปร่งใสกันชนิดที่เรียกได้ว่า พร้อมให้ตรวจสอบได้ตลอดเวลา หมม...มีแต่ข้อดีจริงๆ นะละ สำหรับเจีเมิร์ก็ชอบตรงที่ได้ของดีราคาถูกนี่แหละค่า เรื่องแบบนี้เจีชอบค่า

>> อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ เห็นตัวเลขติดเชื้อโควิด-19 ล่าสุดเพิ่มแค่ 38ราย ไม่มีคนเสียชีวิตเพิ่ม แต่อย่าเพิ่งดีใจ ออกไปลั่นลา เพราะอดอันมานาน เขาให้ตัวเลขจอดนิ่ง ๆ สนทิตกว่านั้นละ แต่ถ้าอันไม่ไหว ไปดีรื้อนผ่อนคลายน้ำมันม่วง ที่ TACC ออกโปรคักตีใหม่ป้อน เซเว่นฯ รับชมเมอร์นี่ ดีกว่าค่า ...ไปได้แต่อย่านานค่า